



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายพัสดุ โทร. 0 2618 2323 ต่อ 1407-8

ที่ นร 0202.03/ 1125 วันที่ 1 มีนาคม 2550

เรื่อง ข้อมความเข้าใจเรื่องการขอรหัสสินทรัพย์ถาวรที่จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณของส่วนราชการอื่น

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ

ด้วยปรากฏว่า มีหลายหน่วยงานส่งเอกสารการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้เงินงบประมาณของส่วนราชการอื่นเพื่อขอรหัสสินทรัพย์ถาวรที่กองคลัง ซึ่งกองคลังไม่สามารถกำหนดรหัสสินทรัพย์ถาวรให้ได้และส่งเรื่องคืนหน่วยงาน นั้น

ในการนี้กองคลังขอเรียนข้อมความเข้าใจว่า ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณของส่วนราชการอื่นจะปรากฏในระบบ GFMIS เป็นสินทรัพย์ของส่วนราชการเจ้าของเงินงบประมาณ โดยส่วนราชการเจ้าของเงินงบประมาณจะต้องแจ้งการโอนสินทรัพย์แก่ กปส. เพื่อสร้างรหัสสินทรัพย์ถาวรรองรับการโอนดังกล่าวก่อน และแจ้งกรมบัญชีกลางดำเนินการ โอนสินทรัพย์ระหว่างกรมให้แก่ กปส. ต่อไป (รายละเอียดการโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมปรากฏตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.4/ว 526 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ และขอความกรุณาหน่วยงานที่จัดซื้อครุภัณฑ์โดยใช้เงินงบประมาณของส่วนราชการอื่นประสานกับส่วนราชการเจ้าของเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางกุนทลธิ บัวสุวรรณ)

อกค.



ที่ กค.บค.บอ.รท. ๕๖๕

กรมบัญชีกลาง

ถนนพหลโยธิน 6 ถนน 10460

๕๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ผู้จา กุม โอนเงินทรัพย์สินระหว่างกรม

ผู้จา ผู้โอนทรัพย์สินได้ ไปโดยกระทรวง อธิบดี อธิบดีกรมที่ ผู้โอนทรัพย์สิน กรมบัญชีกลาง

ผู้รับโอนทรัพย์สิน กรมบัญชีกลาง

เพื่อแจ้งกรมบัญชีกลางให้ทราบบัญชีเงินฝากโอนเงินทรัพย์สินระหว่างกรมในระบบ GEMIS ซึ่งกรมบัญชีกลางจะ บันทึกโอนเงินทรัพย์สินให้ เมื่อมีข้อมูลที่เป็นไปในระบบ GEMIS ที่ของกรมผู้โอน และกรมผู้รับโอน ซึ่งทั้งนี้กรมบัญชีกลางไม่สมารถดำเนินการได้ทันที เมื่อกรมได้รับ ข้อมูลเงินทรัพย์สินของกรมผู้โอนพร้อมไปดลื่น

เพื่อให้กรมบัญชีกลางสามารถดำเนินการโอนเงินทรัพย์สินจากกรมผู้โอน ไปยังกรมผู้รับโอนได้ รวดเร็วขึ้น จึงได้ขอให้กรมผู้โอนประสานกับกรมผู้รับโอนขอข้อมูลรายละเอียดก่อน นำส่งเงินทรัพย์สินและเมื่อทั้งสอง กรมผู้โอนและกรมผู้รับโอน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทราบบัญชีข้อมูล แล้วเสร็จแล้ว กรมบัญชีกลางได้ทำการโอนเงินทรัพย์สินระหว่างกรมใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แต่ไม่ได้โอนจึงกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินทรัพย์สินให้ในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรมผู้โอนจะต้องดำเนินการโอนเงินทรัพย์สิน ในช่วงก่อนที่กรมบัญชีกลางจะโอน ไปยังกรมผู้รับโอน ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะ บันทึกเงินในระบบ GEMIS กรมผู้โอนและกรมผู้รับโอนจะจัดเก็บใน ระบบบัญชีในระบบ GEMIS กรมผู้โอนเป็นหน้าที่ของกรมผู้โอนในระบบ GEMIS เมื่อกรมผู้รับโอนไม่ได้ มีข้อมูลเงินทรัพย์สินในระบบ GEMIS เช่น กรณีที่โอนเงินทรัพย์สินแล้ว กรมผู้โอนยังจัดเก็บเงินไว้ส่วน และ กรมผู้รับโอนยังไม่โอนเงินทรัพย์สินในระบบบัญชีของกรมผู้รับโอนแล้วไป

จึงเรียนขอแจ้งไปให้ท่านทราบและขอแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องไป สำนักรงการบัญชีกรมบัญชีกลางได้ทันทีในนาม กรมบัญชีกลาง

ขอแสดงความนับถือ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักงาน กค.บค.บอ.รท. กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง ถนนพหลโยธิน

โทร ๐ ๒๒-๐๐๖๘๕ โทร ๐ ๒๒-๐๖๖๙๕

๕๕ ๒๒๒๐๕

ที่ปรึกษาอธิบดีกรมบัญชีกลาง

บัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง

